



Đây đã là năm thứ ba tôi dạy tại trường Trung học cơ sở, trung học phổ thông Quang Trung Nguyễn Huệ và cũng là một năm học có nhiều kỷ niệm đặc biệt hơn hết bởi vì gần như cả Học kỳ I tôi dạy online.

Chắc hẳn rằng ai cũng biết rõ nguyên nhân - dịch bệnh Covid - 19. Một ngày làm việc của tôi bắt đầu lúc 7g50 phút sáng, tôi mở phần mềm Microsoft teams và gọi học sinh vào lớp học. Điểm danh học sinh đầu giờ là việc tôi rất thích, nhìn thấy học sinh qua màn hình, đôi khi lại nghe những giọng nói còn "ngái ngủ" khiến tôi vừa buồn cười vừa thương các em. Đối với tôi mà nói, việc dạy online cũng có những khó khăn như bao giáo viên khác: phải đầu tư gấp nhiều lần vào bài soạn hơn so với dạy trực tiếp, nội dung cô đọng, dễ hiểu, khai thác nhiều phần mềm để phục vụ cho việc giảng dạy được sinh động hơn, lời cuốn hơn. Thời gian đầu thật khó khăn vì tôi chưa thuần thục lắm các phần mềm mà mình tìm hiểu nhưng dần dần cũng quen và công việc diễn ra trôi chảy hơn. Nhờ vậy mà kiến thức về công nghệ thông tin và kỹ năng giảng dạy của tôi tiến bộ nhiều. Thành thạo tôi cảm thấy dù dạy online nhưng khung cảnh lớp học lại hiện ra trong đầu mỗi khi tôi có tiết. Các em học sinh vẫn vui vẻ, cố gắng, có em còn lười, có em còn trề, còn vắng,... nhưng chính những điều đó lại làm cho lớp học lại hiện hữu rõ hơn bao giờ hết trong tâm trí tôi. Dù cách nhau một tấm màn hình, tôi thấy được sự non nớt, tự tin và chút "ngông cuồng" của học sinh lớp 10, lại một chút trưởng thành và mạnh mẽ hơn của các em 11 và sự khôn lớn từng ngày của các trò 12 giúp tôi hiểu rằng dù các em còn so sánh giữa học trực tuyến và học trực tiếp thì các em vẫn cố gắng và trưởng thành từng ngày. Tôi hiểu rằng việc truyền dạy kiến thức dù ở hình thức nào thì vẫn có sự tiếp thu và phản hồi hứng thú từ các em. Tôi hiểu rằng bản thân cũng trưởng thành cùng các em từng ngày về kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm. Tôi thật sự rất vui khi nhà trường tạo điều kiện tốt nhất có thể để luôn hỗ trợ giáo viên và học sinh khi cần thiết, điều đó làm tôi an tâm vì phía sau tôi luôn có nguồn động viên, động lực to lớn.

Kết thúc những dòng văn chương tự nghĩ, cảm xúc vẫn đọng lại trong tôi từng ngày. Tôi luôn tự hỏi "Mỗi buổi sáng hằng ngày khi mở máy tính lên sẽ có điều gì thú vị chờ tôi từ phía bên kia màn hình nhỉ?!". Chân thành cảm ơn nhà trường và các em học sinh đã, đang và sẽ tiếp tục cùng tôi trải qua những ngày online vui vẻ.

GIÁO VIÊN VẬT LÝ NGUYỄN ANH NGỌC

